

Nm 2017 có ý nghĩa quan trọng, là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh – thách thức an ninh. Trên địa bàn Hà Tĩnh, các lĩnh vực phát triển, cạnh tranh chính trị tích cực liên quan đến tôn giáo, bị thách thức từ sự biến đổi môi trường kinh tế xã hội nhân dân thành thị công nghiệp, biến động gây ra những tình hình an ninh trật tự, nhất là các vấn đề tại thị trấn công nghiệp, gây ra sự xáo trộn tại Kỳ Anh, Lộc Hà. Tình hình tiếp diễn, tại thị trấn xã hội có biểu hiện gia tăng, tại nơi giao thông tuy có giảm nhưng không bền vững và tìm kiếm phức tạp.



Kim tra tình hình kinh doanh chi ti khu vực ch Hng Lnh (thuc Trung tâm TMTH và siêu thị xã)

Tuy nhiên, những công việc trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Công an thị xã đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể, phường, xã trên địa bàn, phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, không để xuất phát công việc, giá trị ANTT phục vụ hiệu quả sản xuất phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã vì nhiều kết quả cụ thể: Không bị ngừng, bất ngờ, không hình thành, công khai các tổ chức chính trị nội bộ, ưu tiên quyết liệt vì các lĩnh vực phát triển nóng chung phá, đảm bảo an toàn các mục tiêu trung tâm, các sắc lệnh chính trị, văn hóa, các đoàn lãnh đạo công, Nhà nước, đoàn khách quốc tế nội địa, làm việc và đi qua địa bàn. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phường, xã huy động nguồn lực và sự đồng lòng của các hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo TTATXH, quản lý chặt chẽ các hoạt động, kịp thời phát hiện, ưu tiên có hiệu quả các loại tiếp diễn. Triển khai hiệu quả 3 tiêu chí công trình áp dụng tiếp diễn. Ưu tiên làm rõ 42/50 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 84%), thu hồi tài sản trả cho người bị hại trị giá không dưới 2,5 tỷ đồng. Ưu tiên làm rõ nhanh vụ giết người vào đêm ngày 29/12 Âm lịch, trực tiếp tham gia tố tụng nguyên án hình Du; chuyên án 317X bắt giữ nhóm trộm cắp liên tỉnh gây ra 33 vụ trộm cắp xe mô tô, thu giữ 28 xe mô tô và các tài sản khác tổng giá trị hơn 350 triệu đồng; chuyên án 417T bắt giữ nhóm trộm cắp tài sản từ hiệu vàng Nga Báu thu hồi tài sản trả giá trị hơn 700 triệu đồng, chuyên án 717T thu giữ 15,94g ma túy tổng hợp, 0,329g heroin và 43,878g cần sa...

Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục triển khai quyết liệt và tiếp tục chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý khu vực, ngành nghề kinh doanh có liên quan; công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ duy trì mức độ; đã làm thủ tục cấp miễn 2.400 CMND. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp trong công tác đảm bảo TTATGT góp phần làm giảm 3 tiêu chí số vụ năm 2017, tuần tra, lập biên bản xử phạt 2.346 trường hợp.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì vững bền; hơn 495 triệu gia đình và đơn vị an ninh trật tự, 02 câu lạc bộ phòng chống ma túy và 02 đơn vị quản lý, giáo dục trẻ em và người có thẩm quyền và pháp luật, 02 mô hình phong trào "Nam nhi và ANTT" và "Đòng họ văn minh, an toàn và ANTT" có hiệu quả. Góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên và nhân dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, tăng cường về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; phong tin, kiên trì làm việc, sinh hoạt có紀律; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, đóng góp trong công tác, chiến đấu và nhận nhiều sự giúp đỡ của nhân dân.



Sơ sòng nhận lệnh xuất quân bảo vệ ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Vì những kết quả, thành tích trên, năm 2017 Công an thị xã Hưng Lĩnh đã có Chi cục Cảnh sát an ninh nhân dân tặng 3 bằng khen, Giám đốc Công an thị xã Hưng Lĩnh tặng 03 giấy khen, 06 cá nhân của Chi cục Cảnh sát an ninh nhân dân, Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen, 25 lượt cá nhân của Giám đốc Công an thị xã Hưng Lĩnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, công bố danh hiệu "công bố trong sách vàng minh tiêu biểu", nhận danh hiệu "nhân viên quyết thắng".

Thời gian tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục xuyên tạc, kích động gây bất ổn và ANTT, tình hình tại địa phương xã hội không ổn định. Tiếp tục giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, Công an thị xã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cảnh giác, đề phòng, phát hiện, đấu tranh, kịp thời tình hình tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết ngay tức thì không để xảy ra, bất ổn trong môi trường, bảo vệ vùng chức ANQG, TTATXH.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và cao nhất công trình áp dụng tiến bộ ANTT do Viện Nguyễn Văn Tố 2018 nhằm bảo đảm toàn diện trước, trong và sau chiến tranh Nguyên nhân cho cán bộ, nhân dân vui tươi phấn khởi.

Ba là, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa cán bộ chính quyền và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thi đua thực hiện, hiệu quả vì phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng xã hội văn minh và Chiến trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, quan tâm xây dựng công tác, kinh tế toàn diện nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực bảo vệ dân phòng, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Năm là, tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 nội dung Bác Hồ dạy" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy đảng, các cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

Thng tá NGÔ C NINH

UVBTV, BT ng y, Trng Công an Th xã